

ดูความเจ้าชู้ของตัวเองกับวันเกิด....

นำเสนอเมื่อ : 13 ธ.ค. 2551



ในทางโหราศาสตร์นั้น เชื่อกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานั้นมีความเกี่ยวของกันหมด ที่เป็นเช่นนี้ เพราะมันเป็นไปตามโชคชะตาที่มีติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด...คุณๆผู้อ่านเชื่อมั๊ยล่ะ ?

วันนี้มีการทวนววนวันเกิดกับความซุ่มซ่ามไหนลองมาเช็กกันหน่อยสิ ใครเกิดวันไหน แล้วจะเจาซวยยังไงกันบ้าง !?!!

คน เกิดวันจันทร์มักมีดวงเกี่ยวกับความรักในแบบที่ลึกซึ้ง ไม่รักเพียงผิวหว่าให้ตื่นเตนเราใจเท่านั้น

ด้วยธรรมชาติและพื้นดวงที่เป็นคนช่างคิดช่างตรองรอบคอบกับทุกเรื่องราวเสมอ ดังนั้นกับในเรื่องรัก คุณจึงต้องมั่นใจก่อนที่จะเอื้อมมือไปความมาแนบใจ เสน่ห์ที่โดดเด่นของคนวันจันทร์อยู่ที่ศิลปะในการพูดจาทำให้อะไร ๆ หลงเคลิ้มได้เสมอ และยังเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีอีกด้วย นั่นเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนรอบข้างชื่นชมเป็นพิเศษ แต่แม้ว่าจะมีใจชอบใครคนวันจันทร์ จะไม่เปิดเผยทุกอย่างแก่คนรักเนื่องจากเป็นคนมีโลกส่วนตัว ชอบเก็บบางเรื่องราวไว้กับตัวเองเหมือนกับที่เป็นคนชอบอิสระ และรักสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว

คนเกิดวันจันทร์จริงๆ แล้วมี 2 แบบคือแบบ ที่ควักเงินทุ่มให้คนรักแบบสุด ๆ กับอีกประเภทคือ เหนียวสุด ๆ

กับคนรัก คุณเป็นแบบไหนก็คงต้องตรวจสอบดูตัวเอง แต่ที่มีอยู่ในตัววันจันทร์ทั้ง 2 แบบ ก็คือมักจะคนที่อ่อนนวยกว่าเพราะอายุที่จะดูแลคนรักของตน แบบแสนห่วงหวง และคุณก็มักชอบมีรักแบบที่ถ้อย ๆ โกลซัดติดใจกันไปทีละนิด คุณแพคนที่เขาใจคุณถองแท้

ดวงของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะพบรักที่ซาบซึ้งจริงใจและมีความผูกพันกันมาก เพราะเป็นความรักที่มีพัฒนาการเต็มไปด้วยความเข้าใจในกันและกัน พยายามที่จะรู้จักตัวตนแท้ ๆ ของกันและกันนั่นเอง คนวันจันทร์โชคดีที่ได้กับคนคล้าย ๆ กัน รสนิยมไม่ต่างกันราวฟ้ากับดินนัก **คุยกันเรื่อง** ถ้าใครที่ดูดีอย่างเดียว แต่คุยกันไม่รู้อะไร ทั้งคนคิดต่างกันมาก ๆ คนวันจันทร์จะละความสนใจทันที

หากเมื่อใดที่อกหัก คนวันจันทร์ก็จะไม่พุ่มพวยมากนักแม้จะปวดใจเพียงใด คุณที่เป็นคู่รักของคนวันจันทร์ใดก็ต้องมีลักษณะของความเป็นเพื่อน เสไปไหน ๆ คุยกันดี ถ้าทำสรวีเป็นเจ้าของเงินไป มักอยู่กับคนวันจันทร์ใดสนกว่าที่หวัง

คนเกิดวันอังคาร มีหัวใจล่าได้ล่าเสียในเรื่องความรักนั้น ถือคิดว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันตามประสาคนชอบสนุก

เจ้าสำราญพอสมควร **คนวันอังคารเจ้าชู้** จึงมีดวงในเรื่องความรักที่โดดเด่น คือได้พบรักเสมอ ๆ มักมองคนเด่น ๆ ที่ดูดีกว่าใครในกลุ่ม คนที่มีท่าเรียบง่ายจนเกินไป คอนข้างเซย ๆ ไม่ใช่นแบบที่คุณจะสะดุดตาสะดุดใจแน่นอน ใครก็ตามที่หาเวกั้นเหตุ คนวันอังคารก็ยากจะตัดใจ ชอบพอความสดใส มันใจในตัวเอง คือเสน่ห์ที่ทำให้ใคร ๆ หลงรักคนเกิดวันอังคาร และนิสัยที่แข็งเกินไปของคุณก็คือตัวการสำคัญที่จะทำให้ความรักให้พังหลายไป อย่างน่าเสียดาย

ยามหลงรักใคร คุณจะทำตามตีตหวังพิชิตให้ได้

เมื่อสมใจแล้ว คุณกลับไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนที่แท้ของคุณ ถ้าใครยอมคุณใดก็รักกันไคนานแน่นอน โดยทั่วไป **ดวงในเรื่องความรักของคนวันอังคาร ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรนัก** จึงใครหรือทอดสะพานให้ ใครก็มักสำเร็จเสมอ อยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั้นแหละ จะเป็นฝ่ายจืดจางทางเห็นอีกฝ่ายเสียก่อน ตามประสาคนเจ้าชู้ที่หัวใจอ่อนไหว และอยากคบคนใหม่ ๆ เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายดีขอหาความมั่นใจให้ตัวเองด้วยเรื่องรัก ๆ ใคร ๆ บางครั้งทั้ง 4 หองหัวใจเต็มหมด ทองไหนทนไม่ไหวโบกมือลาไปคุณก็ไม่เสียใจ มีใครคนใหม่มาแทนได้เร็วเสมอ

ดวงความรักค่อนข้างดี ตัวเองไม่มีปัญหา แม้จะชอบตามใจตัวเอง

แต่ก็ไม่ค่อยอะอะอะไรเรื่องกับความรักจริงจังนัก ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนรักของคุณ ซึ่งคิดจะเอาเรื่องกับคุณให้ได้ หรืออาจเป็นเพราะความโลภของของคุณบ้าง โดยที่คุณไม่ตั้งใจจะให้เกิดการแตกหักหรืออก ดังนั้นถ้าใครเขาใจคุณก็สามารถดวงกับคุณได้นานเป็นพิเศษ



คนที่เกิดวันพุธ เป็นคนที่ต้องพัวพันกับเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เสมอ

เพราะดาวพุธ เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวประจำเทพีแห่งความรัก ผู้หญิงวันพุธจึงเป็นคนรักสวยรักงามเป็นพิเศษ คุณผู้ชายก็สำอางไม่เบา ถ้าผู้ชายคนใดที่ปรากฏผิวหน้าด้วยโลชั่นหรือพรมน้ำหอมเสมอก่อนออกจากบ้านจนใคร ๆ เกือบจะคิดว่าเป็นเกลยละก็แท้เขาคนนั้นเป็นคนวันพุธนั่นเอง

เมื่อรักใคร่ชอบใครคนวันพุธจะเห่แค้นใจได้ละเอียดละไมที่สุดยิ่งกว่าคนเกิดวันอื่น ๆ แต่ด้วยความที่รักตัวเองมาก หลงตัวเองพอสมควร ดังนั้นคุณจึงต้องการใครคนพิเศษของคุณ ทুমเทรักใหญ่สุดหัวใจ ถาวรสิกว่ายังได้ความรักจากเขาหรือเธอไม่มากพอ คุณจะร้ายใส่ทันที

แม่เส้นห์ของคนวันพุธจะอยู่ที่ความอ่อนหวานก็เอะอะ ยามหึงหวงหรือโกรธเคืองแล้วจะปากร้ายมาก

แต่ในจิตใจไม่พิชรายใด ๆ เป็นคนใจกว้างและเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มากด้วยซ้ำ เพียงแต่คิดมากซึระแวงเท่านั้นเอง ดวงความรักของวันพุธค่อนข้างอากัฟ ทั้ง ๆ ที่มีคนมารักจริงแบบหวังแดง แต่ก็มักจบลงเพราะความไม่มีเหตุผลอย่างสุด ๆ ของคุณเอง เรื่องที่จะผิดหวังเพราะไปรักเขาคนเดียววันนั้นก็มิบังแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรอก ถ้าจะผิดหวังจนเสียหน้า ก็เป็นเพราะไปหลงเชื่อคนที่มาหวังผลประโยชน์จากคุณโดยไม่ได้รักคุณจริงเนื่องจาก **คนวันพุธฉลาดในเรื่องอื่น แต่ไม่ทันคนนักหรอก** ที่ว่าดวงความรักของคนวันพุธอากัฟก็เพราะว่า แม่บางจังหวัดจะชีวิตจะมีรักแสนซึ่งเพียงใดก็กลับต้องเลิกร่างกันทั้งๆ ที่ยังรักบางคนที่อากัฟแบบมีแต่รักเทียมๆ สนๆ ไม่ได้ไม่เต็มคำลึกซึ้งนานวันไทม์ใจคนเกิดวันพุธบางคนก็มีความ สัมพันธ์รักที่ยั่งยืนอบอุ่น แต่มักไม่ใช่เป็นคนที่คุณหลงรัก อย่างปักจิตปักใจมาก่อน นับเป็นดวงแห่งความรักที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

ถ้า คุณเกิดวันพฤหัสบดี คุณก็ไม่ต้องเป็นหวงเรื่องความรักของคุณหรอก เพราะดวงโหนดเรื่องความรักค่อนข้างดี

หมายถึงดวงคู่แท้ ๆ ที่เป็นความรักแท้ ๆ ในชีวิตด้วยเช่นกัน พื้นฐานนิสัยของคุณมักจะหาหาญวาม และตรงไปตรงมาจนน่าอวยทาง แต่เสน่ห์ของคุณมีเสมอกับเพศตรงข้าม ทำให้ไม่มีช่วงใดที่ใครคนวันนั้นนอกจากบางช่วงคุณจะไม่คิดในเรื่องนี้จริงใจเท่านี้ **คนวันพฤหัสบดีเขาแค้นอารมณ์เท่านั้น ไม่ได้เขาเป็นนิสัย** ถ้าเจอเจอคนหล่อหรือคนสวยในแบบที่พึงพอใจ ก็จะไม่สงสยตาไปก่อนอื่น แต่ไม่ใช่คนที่จะต้อง ปราดเขาไปขอทำความรู้จักทันใด แม่จะเป็นคนกล้าแค้นป่วนใดก็เออะ เว้นแต่เขาได้รู้จักกันแล้วและหลงรักเขาแล้วเท่านั้นที่คนวันพฤหัสบดีจะติดตามผลงานอย่างตั้งใจ จนกว่าจะใดใจของใครคนนั้นไม่มีวันที่คุณจะไม่จับเล่น ๆ แบบนั้นใจเดียวมาเดียวหายแน่นอน **คนวันพฤหัสบดีเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน และมีดวงแบบตกหลุมรักเมื่อแรกสบตาได้มากกว่าคนเกิดวันใด**

น้อยเหลือเกินที่จะเห็นคนวันพฤหัสบดีมีความรักกับเพื่อนที่คบกันนานปีแล้วค่อย ๆ พัฒนาเป็นความรักและในกรณีที่เป็นคู่รักกันแล้วหากมีเรื่องปะทะอารมณ์สักที คุณก็จะปิดปากเงียบไม่ยอมขอโทษว่าตนผิดเอง ทั้ง ๆ ที่ในใจคุณอยากงอใจจะขาด นอกจากว่าทะเลาะกับคู่รักบ่อย ๆ ครึ่งจันรู้สึกชินแล้ววันหนึ่งและคุณถึงจะจะเป็นกลาที่จะเอ่ยคำว่าเสียใจออกไปได้ ในทางที่ดูเป็นคนมทะดูความไม่จริงใจกับใครแท้จริงแล้ว **คนวันพฤหัสบดีเป็นคนที่คงมั่นมาก**

ตามดวงชะตาบอกว่าเป็นคนรักจริงหวังแดง มักได้คู่ดี เว้นแต่บางช่วงจะไปรักคนผิดจนเดือดร้อนไม่น้อย ดวงความรักของคุณ หากจะมีปัญหา ก็อยู่ที่อารมณ์เท่านั้น การอารมณ์ร้อนก็จบเร็วแน่ ถ้าคุณลดไฟในอารมณ์ตัวเองใครหรือเลือก คนใจเย็นเป็นน้า ก็รักกันยั่งยืนยากจะแตกราวใด



คุณวันศุกร์ไม่แสดงออกถึงความเจ้าชู้เด่นชัดอย่างคนวันอาทิตย์
แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนเจ้าเจียบ

แอบไปรวยเล่นห้อยบ่อ ๆ เหมือนกัน ซึ่งก็มีคนหลงปลื้มอยู่เสมอไป
ด้วยความที่เป็นคนอออโยน ฉลาด รอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีพอควร
คนวันศุกร์ชอบทำตัวน่ารัก แต่ถาเริ่มคบหาจริงจังกับหวานใจแล้ว
จะแสดงความดีต้อออกมาทันที เพราะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่น้อย

ดวงความรักของคุณจึงแสนซึ้งในช่วงต้น ๆ
เพราะพื้นดวงเป็นคนสภาพ นอยคนหนักที่จะหวามาก ๆ

นอกจากเกิดในวันศุกร์
และถ้าความรักจะมีปัญหาที่มักเป็นเพราะตัวคุณเองเนื่องจาก
เป็นคนช่างคิดอยู่แล้ว
จึงคิดมากคิดไกลเกินไปเสมอและเป็นเหตุร้ายฉานในความสัมพันธ์ได้ไม่ยาก
ดวงความรักของคุณค่อนข้างไม่ธรรมดา
ความรักแท้ก็เกิดขึ้นกับคนที่รอบข้างแอบสายหน้า ว่าไม่เหมาะสมกัน
ถ้าไม่แก่หรืออ่อนวัยกว่ามาก ๆ ก็อาจแตกต่างกันที่ฐานะ หรือการศึกษา
ดวยกวาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอนและมักจะเิดแสดงถึงความรักแท้เหมือนใน
หนึ่ง คือการฝ่าฟันกับกระแสการกีดกันของครอบครัว
เปอรเช่นตุสาวใหญ่จะเป็นในรูปแบบนี้
ถ้าใครได้คู่ที่สมกันดีไม่มีใครห้ามปรามก็ต้องนับว่าโชคดี
คุณมีดวงในราศีเกิดหรืออิทธิพลอื่นๆ
ที่เสริมให้ดวงความรักไปได้ดีกว่าพื้นดวงที่น่าจะเป็นเช่นนั้น

แต่สุดท้ายแล้ว คนวันศุกร์จะแฮปสมหวังเสมอ
ไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องรัก

นอกจากจะมีทุกขในหัวใจที่ตัวเองคิดเองรู้สึกเองไม่ใช่คนที่คุณรักก้อขึ้น หรือ
หุรือบางรณก็เพราะคุณแอบหวนไหวไปปลื้มคนอื่นแล้วผิดหวัง
ถ้าดูแล้วหัวใจตัวเองโหด ๆ
ไม่ว่าอกแวกไปไหนคุณก็มักมีคู่รักที่คบกันเนิ่นนานจนเพื่อน ๆ
อิจฉาเสมอแน่นอน

ถ้า คุณเกิดวันเสาร์
มันใจได้เลยว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีให้ใครคนนั้นได้ภาคภูมิใจแน่

เพราะคุณมีทั้งความเอื้ออารี มีน้ำใจ เป็นคนสติปัญญาดี
มีความยุติธรรมเป็นคนที่ใครก็ยอมรับและชื่นชม คุณเป็นคนรักจริงเกลียดจริง
ถ้าเกลียดใครก็ไม่เสแสร้งคบหาต่อไปให้ตองฝืนตามวิสัยของคุณวันเสาร์บตี
ที่ตรงพอสมควร ดวงในเรื่องความรักของคุณวันเสาร์บตี
ไม่ค่อยโลดโผนพิสดารมากนัก ความรักค้อยเป็นค้อยไปอย่างเรียบง่าย
หากจะมีเรื่องปวดหัวใจบางก็เป็นเพราะความมองโลกในแง่ดีเกินไป
บางครั้งจึงหลงคารมคนไม่จริงใจหรือบางครั้งก็คิดไปเองว่าใครคนนั้นมใจด้วย
ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นดังที่แอบคิดแอบหวนไหว

คนเกิดวันเสาร์เป็นคนไม่รู้อ ถ้าช่วงใดเจ็บหัวใจ
ก็จะทำใจโดยการทุ่มเทในเรื่องที่มีสาระ มีประโยชน์กับชีวิต

ความน่ารักของคนอยู่ที่ความสดใส เปิดเผย มีความมุ่งมั่นเสมอ
ไม่ใช่คนที่เลื่อนลอยไร้สาระ
ไม่บอยหนักที่จะเห็นคนวันเสาร์อีกลักษณะหนึ่งคือไม่ค่อยเรียบร้อยและขาด
ความสุขุมรอบคอบ คนวันเสาร์ไม่ค่อยเจ้าชู้
แมจะดูมีท่าที่เขากับคนงายสดใสเป็นกันเอง แต่ไม่ได้ชอบใครง่าย ๆ เสมอไป
ถ้ารักใคร่ก็จะรักอย่างซื่อสัตย์ หากจะผิดหวังก็ดั่งที่กล่าวมาแล้ว
คือการไปรักคนผิด คิดวดีที่แท้ไม่ใช่

ดวงความรักของคุณวันเสาร์นั้นจะมีรักจริงก็ต่อเมื่อพบเจอคนที่เรียก
ง่ายคล้าย ๆ กัน ไม่ใช่ฟูฟาดหรือหาเกินไปนัก
คิดแต่เรื่องสร้างสรรรมากกว่าเรื่องเฮฮาปาร์ตี้
ปัญหาในรักมักไม่ใช่อยุที่ตัวคุณเอง
เพราะคุณอดทนไดเสมอแต่คนที่คุณรักต่างหากที่จะนำเรื่องปวดหัวมาให้



คุณ เกิดวันอาทิตย์ มีดวงชะตาในเรื่องรักที่ค่อนข้างดีพอสมควร
ไม่ค่อยจะมีปัญหาปวดหัวปวดใจ

จนเมื่อตรอนเพราะเรื่องความรักอย่างคนเกิดวันอื่น ๆ เนื่องจาก
พื้นฐานนิสัยที่เป็นคนเด็ดเดี่ยว หนักแน่น คุณจึงคบใครก็คบอยู่คนเดียว
พอเลิกกันเมื่อใดจึงค่อยมีรักใหม่
แต่คนวันอาทิตย์จะไม่ออกไปวิ่งไขว่คว้าหามาใส่ตัวหรอก
นอกจากรอให้ยามเทพแสงส่องเองตามธรรมชาติดีกว่า แม่จะดูสุขุม
มีระเบียบเรียบร้อย เป็นคนตรง หัวแข็งไม่เบา
แต่ในใจคนวันอาทิตย์ก็อ่อนไหวไม่อยู่กับเรื่องรัก
เห็นใครถูกใจก็ชอบแต่ก็รักยังไม่จริงจัง ไม่วิ่งเข้าประกบทันทีเด็ดขาด

ถ้าจะมีความเจ้าชู้ ก็เจ้าชู้เรียบ
แต่ไม่ใช่เรียบแบบแอบเอาใจอย่างคนวันจันทร์

เพราะคนวันอาทิตย์จะแค่มอง รู้สึกชอบ ส่งยิ้มไปบ้าง
แต่ก็ไม่คิดอะไรมากกว่านั้น ดวงความรักของคุณ
เป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์มีความผูกพัน
เต็มไปด้วยความลึกซึ้งไม่ใช่รักแบบตื้นเตนเราใจสั้น ๆ
แล้วจบลงเหมือนเพียงจุดพลุดอกไม้ไฟ
คนวันอาทิตย์ทำให้คนอื่นประทับใจได้เสมอ
กับความสุขุมทุระหงอดทนมุ่งมั่นใส่ใจคนรักอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
แต่ถ้าใครคนนั้นฟูฟ่าวหรรษาใจเงินกระหน้าเกินไปคุณก็ไม่ชอบใจเหมือนกัน

ความเป็นคนช่างเลือกคนวันอาทิตย์
จึงไม่ใช่คนประเภทที่มีใคร ๆ เคียงข้างอยู่ตลอดเวลา

บางปีก็ไม่ถูกใครมาก ๆ ก็ยอมเปลี่ยวใจตลอดปีไม่ซีเรียส
ถ้าคนวันอาทิตย์ถูกใจใคร
จะใช้เวลาดูใจดูนิสัยก่อนจะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปให้ลึกซึ้ง
ด้วยความซื่อตรงไม่ไวใจใครง่าย ๆ
ตงดูแล้วดูอีกกว่าจะตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมกัน คุณก็คิดมาก
กว่าคนวันเกิดใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุหรือฐานะ เช่น
อีกฝ่ายรวยกว่ามากหรือจนกว่ามาก ๆ คุณก็จะคิดมาก
แม้จะรักแล้วแต่ก็ลังเล หรือถายุ่หนอยกว่ามาก ๆ หรือแก่กว่ามาก ๆ
ก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดขิงใจของวางระหว่างวัยจะมีหรือไม่
นี่แหละคือสไตล์ความคิดของคนวันอาทิตย์ ปัญหารักในเรื่องอื่น ๆ
ไม่ค่อยมีหรอก นอกจากจะสับสนกับตัวเอง

‘บางบางครั้งกับตัวเองบ้างรีเปล่า...ไม่ต้องซีเรียสนะคะ...อ่านเล่นๆเพื่อความจริงจรง..55

ที่มา ที่นี้ดอกทคอม